



ที่ นร ๑๓๐๖/ ๑

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นผู้ซื้อ (Buyer) ร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ และเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าแสดง
ศักยภาพของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตในประเทศไทย SUBCON THAILAND 2025

เรียน กรรมการผู้จัดการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เอกสารรายละเอียดงาน SUBCON THAILAND 2025
๒) เอกสารเชิญและโปรแกรมสนับสนุนผู้ซื้อในงาน SUBCON THAILAND 2025

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ
บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จำกัด และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย มีกำหนดจัดงานแสดงศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตไทย “SUBCON THAILAND 2025” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอานาชาติ ไบเทค บางนา

งานดังกล่าวเป็นงานงานนิทรรศการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับช่วงผลิตในประเทศไทย
เป็นปีที่ ๑๙ จากการจัดงาน SUBCON THAILAND ๑๘ ปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ผลิต
ชิ้นส่วนและผู้ต้องการหาซื้อชิ้นส่วน โดยกิจกรรมภายในงานถือเป็นเวทีสำคัญในการพบปะเจรจาทางธุรกิจการค้า
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนจะได้พบกับผู้ซื้อชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เป็นการขยายโอกาสทาง
ธุรกิจ ตลอดจนช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ส่งเสริมให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้น เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีที่สำคัญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตของผู้ประกอบการไทย ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งในและระหว่างประเทศ และนำไปสู่การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำใน
อุตสาหกรรมสนับสนุนของประเทศไทยในภูมิภาคนี้

บริษัทสามารถเข้าร่วมโปรแกรมผู้ซื้อภายในงาน SUBCON THAILAND 2025 ณ พื้นที่การ
เจรจาธุรกิจ (Business Matching Area) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matchmaking Program) บริษัทผู้ซื้อสามารถ
ทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านโปรแกรมนัดหมายเจรจาธุรกิจ (Pre-Arrange One-on-One
Meeting) ในการพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตชิ้นส่วนได้ภายในงาน เป็นการอำนวยความสะดวก
สะดวกและประหยัดเวลาในการดำเนินการแก่ทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งนี้ ผู้จัดงานฯ อำนวยความสะดวก
สะดวกจัดรถรับ-ส่งการเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

/๒.การจัด...

๒. การจัดแสดงชิ้นส่วนของผู้ซื้อ (Buyers' Village) ขนาดพื้นที่ ๖ ตารางเมตร (๓x ๒ ม.) ตกแต่งคูหาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานให้ผู้ซื้อแต่ละราย การออกบูธแสดงชิ้นส่วนบริษัทผู้ซื้อ ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความต้องการจัดซื้อและจัดหาผู้รับช่วงการผลิตภายในประเทศ หากบริษัทมีความต้องการพื้นที่การจัดแสดงมากกว่า ๖ ตารางเมตร สามารถแจ้งความประสงค์ให้กับเจ้าหน้าที่ประสานงานต่อไป

ในการนี้ สำนักงานขอเรียนเชิญบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นผู้ซื้อ (Buyer) ในกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matchmaking Program) และการจัดแสดงชิ้นส่วนของผู้ซื้อ (Buyers' Village) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ <https://match.subconthai-matching.com/register/67614da6e6316405c3e9fec3/Buyer> หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณระพีพรรณ ศรีศึก กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย โทร ๐ ๒๕๕๓ ๘๑๑๑ ต่อ ๖๑๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายณฤชา ฤชุพันธุ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

โทร. ๐ ๒๕๕๓ ๘๑๑๑

อีเมล raphiphan@boi.go.th